
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Ár 2018, þriðjudaginn 9. október var haldinn 370. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Borgartúni 14, Varmidal og hófst kl. 13:34. 

Mættir:  Gunnlaugur Bragi Björnsson Reykjavík, Björg Fenger Garðabæ, Halla Karí Hjaltested 

Kópavogi, Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði, Rúnar Bragi Guðlaugsson Mosfellsbæ og Sigrún 

Edda Jónsdóttir Seltjarnarnesi varamaður fyrir Magnús Örn Guðmundsson.  

Jafnframt:  Andrés B Andresasen fjármálastjóri, Magnús Árnason framkvæmdastjóri 

skíðasvæðanna og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð. 

 

Þetta gerðist: 

 

1. Lögð fram drög að fjárhagsáætlun skíðasvæðanna.  

 Samþykk samhljóða. 

 

2. Lagt fram yfirlit yfir rekstrar- og fjárfestingarframlög sveitarfélaga 2019-2024. 

  

 

Fundi slitið kl. 14:35. 

 

Gunnlaugur Bragi Björnsson 

 Björg Fenger Sigrún Edda Björnsdóttir

 Halla Karí Hjaltested Kristín María Thoroddsen 

 Rúnar Bragi Guðlaugsson 

 

 


